



**ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี**  
**เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี**  
**ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567**  
**รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)**  
**ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3**

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ระหว่างวันที่ 23 – 30 พฤษภาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ <http://admission.ubru.ac.th> เท่านั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้

**จำนวนรับ คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก**

**คณะวิทยาศาสตร์**

หลักสูตร/สาขาวิชา	รับ	คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร	เกณฑ์คัดเลือก
<b>หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)</b>			
ค.บ. เคมี	5	1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือสำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช. 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม <b>GPAX 2.00 ขึ้นไป</b> 3. คะแนน TPAT 5 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือประกอบวิชาชีพ	-สัมภาษณ์ -GPAX -TPAT 5
ค.บ. ชีววิทยา	5		
ค.บ. ฟิสิกส์	5		
<b>หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)</b>			
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย	5	1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือสำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช. 2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือประกอบวิชาชีพ	- GPAX ไม่มีสัมภาษณ์
วท.บ. คณิตศาสตร์	10		
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	10		
วท.บ. เคมี	10		
วท.บ. จุลชีววิทยา	10		
วท.บ. ชีววิทยา	10		

## คณะนิติศาสตร์

หลักสูตร/สาขาวิชา	รับ	คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร	เกณฑ์คัดเลือก
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.4 ปี) น.บ.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	5	1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือสำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช. 2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน หรือประกอบวิชาชีพ	- GPAX ไม่มีสัมภาษณ์

## คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตร/สาขาวิชา	รับ	คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร	เกณฑ์คัดเลือก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	5	1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. คะแนนเฉลี่ย <b>GPAX 2.00 ขึ้นไป</b> 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 24 5. ไม่เป็นผู้พิการหรือมีความผิดปกติทางร่างกาย 6. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อ การเรียนหรือประกอบวิชาชีพ	-สัมภาษณ์ -GPAX
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ. 4 ปี) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน	2	1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. คะแนนเฉลี่ย <b>GPAX 2.00 ขึ้นไป</b> 3. หน่วยกิตกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 4. หน่วยกิตกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 5. ไม่เป็นผู้พิการหรือมีความผิดปกติทางร่างกาย 6. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อ การเรียนหรือประกอบวิชาชีพ	-สัมภาษณ์ -GPAX

## คณะแพทยแผนไทยและแพทย์ทางเลือก

หลักสูตร/สาขาวิชา	รับ	คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร	เกณฑ์คัดเลือก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) วท.บ. วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ	2	1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือสำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช. 2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อ การเรียนหรือประกอบวิชาชีพ	- GPAX ไม่มีสัมภาษณ์
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ. 4 ปี) พท.บ. การแพทย์แผนไทย	2	1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. คะแนนเฉลี่ย <b>GPAX 2.00 ขึ้นไป</b> 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อ การเรียนหรือประกอบวิชาชีพ	- GPAX ไม่มีสัมภาษณ์

## คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร/สาขาวิชา	รับ	คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร	เกณฑ์คัดเลือก
<b>หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี)</b> วศ.บ. วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์	5	1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือสำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช. 2. สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนหรือประกอบวิชาชีพ	- GPAX <b>ไม่มีสัมภาษณ์</b>
<b>หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)</b> วท.บ. การจัดการโลจิสติกส์	5		
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	5		
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ	5		
วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า	5		
วท.บ. เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม	5		
วท.บ. เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์	5		
วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และอัตโนมัติ	5		
วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม CWIE	5		

## คณะเกษตรศาสตร์

หลักสูตร/สาขาวิชา	รับ	คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร	เกณฑ์คัดเลือก
<b>หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)</b> วท.บ. เทคโนโลยีอาหาร	15	1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือสำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช. 2. สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวส. หรือ เทียบเท่า 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนหรือประกอบวิชาชีพ	- GPAX <b>ไม่มีสัมภาษณ์</b>
วท.บ. ธุรกิจอาหารและโภชนาการ	5		
วท.บ. สัตวศาสตร์	5		
วท.บ. เกษตรศาสตร์	5		
วท.บ. เกษตรศาสตร์	5		

## คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตร/สาขาวิชา	รับ	คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร	เกณฑ์คัดเลือก
<b>หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)</b> วท.บ. เทคโนโลยีมีเดียและแอนิเมชัน	5	1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือสำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช. 2. สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวส. หรือ เทียบเท่า 3. ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา (บอดสี) และผู้พิการทางการได้ยินบกพร่อง 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนหรือประกอบวิชาชีพ	- GPAX <b>ไม่มีสัมภาษณ์</b>
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์	5		
วท.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์	5	1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือสำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช. 2. สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวส. หรือ เทียบเท่า 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนหรือประกอบวิชาชีพ	- GPAX <b>ไม่มีสัมภาษณ์</b>

## คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตร/สาขาวิชา	รับ	คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร	เกณฑ์คัดเลือก
<b>หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี)</b> ร.บ. การเมืองการปกครอง	50	1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือสำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช. 2. สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนหรือประกอบวิชาชีพ	- GPAX <b>ไม่มีสัมภาษณ์</b>
<b>หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. 4 ปี)</b> รป.บ. การปกครองท้องถิ่น	5		
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์	40		
<b>หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ. 4 ปี)</b> ศป.บ. ทัศนศิลป์	5		
ศป.บ. ดนตรี	5		
ศป.บ. นาฏศิลป์และการละคร	10		
<b>หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)</b> ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ	10		
ศศ.บ. ธุรกิจโรงแรมและที่พัก	10		
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน	5		
ศศ.บ. ภาษาไทย	5		
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ	10		
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ	10		
<b>หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)</b> ศศ.บ. ภาษาจีน	20	1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือสำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช. 2. สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า 3. คะแนนเฉลี่ย <b>GPAX 2.50 ขึ้นไป</b> 4. มีความพร้อมในด้านสุขภาพสำหรับเดินทางไปศึกษาประเทศจีน 5. มีความพร้อมด้านงบประมาณสำหรับไปศึกษาประเทศจีน 6. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนหรือประกอบวิชาชีพ	-สัมภาษณ์ -GPAX
<b>หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)</b> ค.บ. ภาษาอังกฤษและบรรณารักษศึกษา	35	1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือสำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช. 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม <b>GPAX 2.50 ขึ้นไป</b> 3. คะแนน <b>TPAT 5</b> 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนหรือประกอบวิชาชีพ	-สัมภาษณ์ -GPAX -TPAT 5

## คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

หลักสูตร/สาขาวิชา	รับ	คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร	เกณฑ์คัดเลือก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) ศศ.บ. นิเทศศาสตร์	5	1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือสำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช. 2. สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนหรือประกอบวิชาชีพ	- GPAX ไม่มีสัมภาษณ์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี) บช.บ. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต	5		
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี) บธ.บ. การจัดการธุรกิจดิจิทัล	5		
บธ.บ. การจัดการทั่วไป	10		
บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ	5		
บธ.บ. การบัญชี	15		
บธ.บ. การตลาด	10		
บธ.บ. การจัดการการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ	5		
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 2 ปี) บธ.บ. การบัญชี (ต่อเนื่อง)	10	1. สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า 2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนหรือประกอบวิชาชีพ	- GPAX ไม่มีสัมภาษณ์

## คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตร/สาขาวิชา	รับ	คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร	เกณฑ์พิจารณา	
			สัมภาษณ์	ประมวลผล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ. 4 ปี) พย.บ.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	7	1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. ผลการเรียนสะสม GPAX 2.75 ขึ้นไป 3. อายุไม่น้อยกว่า 17 ปี ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ 4. ผู้สมัครต้องมีบุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน น้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง -ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร -น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัมไม่เกิน 80 -ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 23 กิโลกรัม 5. หน่วยกิตกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 6. หน่วยกิตกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 7. หน่วยกิตกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 8. คะแนน TGAT Part 2 ไม่น้อยกว่า 20 % 9. คะแนน TGAT Part 3 ไม่น้อยกว่า 20 % 10. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติทางร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการปฏิบัติวิชาชีพ	-GPAX -TGAT Part 2 -TGAT Part 3	-สัมภาษณ์ -GPAX -TGAT Part 2 -TGAT Part 3

## คณะครุศาสตร์

หลักสูตร/สาขาวิชา	รับ	คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร	เกณฑ์พิจารณา	
			สัมภาษณ์	ประมวลผล
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) ค.บ. การศึกษาพิเศษ	3	1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือสำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช.	-GPAX -TPAT 5	-สัมภาษณ์ -GPAX -TPAT 5
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา	10	2. ผลการเรียนสะสม GPAX 2.00 ขึ้นไป 3. คะแนน TPAT 5 ไม่น้อยกว่า 20 % 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนหรือประกอบวิชาชีพ		
ค.บ. สังคมศึกษา	4	1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือสำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช. 2. ผลการเรียนสะสม GPAX 2.75 ขึ้นไป 3. คะแนน TPAT 5 ไม่น้อยกว่า 20 % 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนหรือประกอบวิชาชีพ	-GPAX -TPAT 5	-สัมภาษณ์ -GPAX -TPAT 5
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป	6	1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. ผลการเรียนสะสม GPAX 3.00 ขึ้นไป 3. คะแนน TPAT 5 ไม่น้อยกว่า 25 % 4. คะแนน TGAT Part 3 ไม่น้อยกว่า 20 % 5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนหรือประกอบวิชาชีพ	-GPAX -TPAT 5 -TGAT Part3	-สัมภาษณ์ -GPAX -TGAT Part3 -TPAT 5
ค.บ. พลศึกษา	3	1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือสำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช. 2. ผลการเรียนสะสม GPAX 2.50 ขึ้นไป 3. คะแนน TPAT 5 ไม่น้อยกว่า 20 % 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนหรือประกอบวิชาชีพ	-GPAX -TPAT 5	-สัมภาษณ์ -GPAX -TPAT 5
ค.บ. ภาษาอังกฤษ	1	1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ การศึกษานอกระบบและการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศ.น.) หรือ ปวช. 2. คะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 3.00 ขึ้นไป 3. คะแนน TPAT 5 ไม่น้อยกว่า 20 % 4. คะแนน TGAT Part 1 ไม่น้อยกว่า 20 % 5. คะแนน TGAT Part 2 ไม่น้อยกว่า 20 % 6. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนหรือประกอบวิชาชีพ	-GPAX -TPAT 5 -TGAT Part1 -TGAT Part2	-สัมภาษณ์ -GPAX -TPAT 5 -TGAT Part1 -TGAT Part2

## วิธีการรับนักศึกษา

### ข้อ 1. สาขาวิชาและคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา ตามประกาศ

### ข้อ 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

- 2.1 ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันที่เข้าร่วม TCAS 67
- 2.2 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
- 2.3 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า
- 2.4 เป็นผู้ที่มีจิตปกติ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- 2.5 เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดี
- 2.6 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชศาสนาอื่น
- 2.7 ไม่เป็นผู้ถูกต้องโทษ โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

### ข้อ 3. คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเป็นนักศึกษาพิการ

- 3.1 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการศึกษา
- 3.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่อยู่ในระหว่างการต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลหรืออยู่ในระหว่างการถูกจับกุมดำเนินคดีของศาลในทุกรณีย
- 3.3 ต้องเป็นผู้จดทะเบียนเป็นคนพิการ มีบัตรประจำตัวพิการ
- 3.4 ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย สามารถ พูด เขียน อ่านภาษาไทยได้
  - ผู้บกพร่องทางการมองเห็นต้องสามารถฟัง พูด ภาษาไทย และอ่านเขียนอักษรเบลล์ได้
  - ผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องสามารถเขียน อ่าน ภาษาไทย และสื่อสารด้วยภาษามือไทยได้
- 3.5 ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ระดับหูตึง และระดับหูหนวก ต้องสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน ในกรณีหากมีระดับการได้ยินในระดับหูหนวกต้องสามารถสื่อสารด้วยภาษามือไทยได้ มหาวิทยาลัยจะเปิดการเรียนการสอนเพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น โดยคำนึงถึงจำนวนนักศึกษาที่เลือกเรียนเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนล่ามภาษามือ ยกเว้นผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับหูตึง ที่รับการใส่เครื่องช่วยฟัง และมีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน เท่าเทียมกับนักศึกษาปกติทั่วไป สามารถเลือกสาขาวิชาได้เช่นเดียวกับนักศึกษาปกติทั่วไป
- 3.6 ผู้มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องสามารถช่วยเหลือตัวเองในการศึกษาเล่าเรียนได้ ในกรณีหากไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แต่มีความสามารถในการเรียนทางครอบครัวยินดีจัดหาผู้ดูแลช่วยเหลือใน ชีวิตประจำวัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาเล่าเรียนสามารถเลือกสาขาวิชาได้เช่นกับนักศึกษาปกติทั่วไป
- 3.7 ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ต้องสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวันและต้องมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นเพื่อส่งเสริมให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ โปรแกรมอ่านบนจอคอมพิวเตอร์ (Jaws for Windows) เครื่องเล่นและบันทึกเสียงระบบเดซีแบบพกพา เครื่องขยายภาพและตัวอักษร (Closed Circuit Television for Low vision : CCTV) ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถเลือกสาขาวิชาได้เช่นกับนักศึกษาปกติทั่วไป



#### ข้อ 4. รายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

- 4.1 สมัครออนไลน์ (Online) ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 23 – 30 พฤษภาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ <http://admission.ubru.ac.th> เท่านั้น (ปิดระบบวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 23.00 น.)
- 4.2 ศึกษารายละเอียดและตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักสูตรให้เข้าใจครบถ้วนก่อนทำการสมัคร
- 4.3 กรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลอย่างละเอียด ก่อนทำการบันทึกข้อมูลการสมัคร
- 4.4 ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครและเอกสารแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ+ค่าบริการจัดการสิทธิ์
- 4.5 ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ+ค่าบริการจัดการสิทธิ์ 250 บาท

#### ข้อ 5. การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

- 5.1 การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบระหว่างวันที่ 23 – 30 พฤษภาคม 2567 มี 3 ช่องทาง
  - ช่องทางที่ 1 ชำระผ่าน แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
  - ช่องทางที่ 2 ชำระผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด ตามเวลาของธนาคาร
  - ช่องทางที่ 3 ชำระกองคลัง อาคารเรียนและปฏิบัติการชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ( เวลา 08.30 - 15.30 น.)
- 5.2 ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้เรียบร้อยก่อนชำระค่าสมัครสอบ **กรณีถ้าเกิดข้อผิดพลาดจากผู้สมัครสอบมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี**
- 5.3 หากผู้สมัครคนใดไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมูลที่กรอกในระบบสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ

#### ข้อ 6. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครและการจัดส่ง

- 6.1 เอกสารที่ต้องสแกนส่งผ่านระบบรับสมัคร ให้เป็นไฟล์ PDF หรือ JPG
    - 6.1.1 ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้านผู้สมัครที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
    - 6.1.2 ไฟล์สำเนาใบแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
    - 6.1.3 ไฟล์รูปถ่ายชุดนักเรียน/นักศึกษา/สุภาพ
    - 6.1.4 ไฟล์หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร (กรณีชำระผ่านธนาคารหรือแอปพลิเคชัน (Krungthai NEXT)
- สามารถศึกษาการส่งเอกสารในคู่มือการสมัครสอบในระบบ <http://admission.ubru.ac.th> หากผู้สมัครคนใดไม่ได้จัดส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนดเอกสารไม่ชัดเจน ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ และข้อมูลที่กรอกในระบบสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นโมฆะ

#### ข้อ 7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และพิมพ์บัตรผู้เข้าสอบ เฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีการสอบสัมภาษณ์เท่านั้น

ประกาศรายชื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ระบบ <http://admission.ubru.ac.th>

#### ข้อ 8. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์

การสอบสัมภาษณ์ใน วันที่ 2 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ในสาขาวิชาที่สมัครตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยประกาศแจ้งให้ทราบ



### ข้อ 9. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

- 9.1 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีทั้งนี้ ผู้สมัครโปรดตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกตามที่สาขาวิชากำหนดให้ครบถ้วนชัดเจน
- 9.2 การสอบสัมภาษณ์ และการสอบปฏิบัติ พิจารณาตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด
- 9.3 การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกให้เป็นไปตามคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

### ข้อ 10. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายงานตัว และยืนยันสิทธิ์

- 10.1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 4 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในระบบ <http://admission.ubru.ac.th>
- 10.2 รายงานตัวเป็นนักศึกษารอบที่ 4 วันที่ 4 มิถุนายน 2567 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ)
- 10.3 ยืนยันสิทธิ์ (Clearing-House) วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2567 ระบบ <http://mytcas.com>
- 10.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในวันที่ 8 มิถุนายน 2567 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในระบบ <http://admission.ubru.ac.th>

### ข้อ 11. เงื่อนไขการเข้าศึกษา

- 11.1 ต้องผ่านการสอบคัดเลือก และรายงานตัว ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- 11.2 ต้องเข้าระบบ TCAS เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบ <http://mytcas.com>
- 11.3 หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลัง พบว่าคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาและค่าใช้จ่ายทั้งหมดมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- 11.4 หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ส่วนของค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียมการรายงานตัว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

### ข้อ 12. ติดต่อสอบถามรายละเอียด

งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.0-4535-2144 ,0-4535-2147 และ 0-4535-2000 ต่อ 2143

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567



(รองศาสตราจารย์ ดร. มาลี ไชยเสนา)  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี